

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM
tại buổi làm việc với đại diện Đảng uỷ Chính phủ
và các ban, bộ, ngành Trung ương về đánh giá kết quả thực hiện
các nghị quyết của Trung ương về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân
và định hướng công tác thời gian tới

Ngày 23/4/2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với đại diện Đảng uỷ Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và định hướng công tác thời gian tới.

Dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội và các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan¹... Sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Y tế báo cáo, phát biểu của các cơ quan, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận như sau:

1. Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người và sự phát triển của quốc gia. Vì vậy, đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của Nhân dân là đầu tư cho sự phát triển của đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, dành sự ưu tiên đặc biệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Mỗi nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ở từng thời kỳ có những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu cao cả: Nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng một hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế; hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân và bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người dân. Các cấp, các ngành, trong đó ngành Y tế với vai trò nòng cốt đã có nhiều nỗ lực cố gắng, quán triệt triển khai thực hiện mục tiêu này, đạt được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng

¹ Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đảng uỷ các Bộ: Tài chính; Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Y tế; Văn phòng Trung ương Đảng.

và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế, với nhiều chỉ số về hệ thống y tế và sức khoẻ cộng đồng vượt trội so với nhiều quốc gia có cùng mức phát triển (*tuổi thọ trung bình; giảm tử vong, suy dinh dưỡng của trẻ em; chiều cao trung bình của thanh niên; số giường bệnh; số bác sĩ, dược sĩ trên 10.000 dân, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế...*).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Chất lượng môi trường sống, làm việc, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể và đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân ở nhiều nơi chưa được bảo đảm đầy đủ. Nhiều hành vi, thói quen có hại cho sức khoẻ vẫn chưa được khắc phục một cách căn bản. Chênh lệch chỉ số sức khoẻ giữa các vùng, miền còn lớn. Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em còn cao. Tầm vóc của người Việt Nam cải thiện chậm, số năm sống khoẻ chưa tăng tương ứng với tuổi thọ. Nhiều vấn đề tồn tại trong lĩnh vực y tế chưa được giải quyết kịp thời và hiệu quả như vấn đề củng cố y tế cơ sở, khám sức khoẻ định kỳ cho người dân, quá tải bệnh viện tuyến trên, thiếu nhân lực ngành Y tế, chuyên đổi số lĩnh vực y tế, vấn đề quản lý thuốc, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thiết bị y tế. Việc bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp đến sức khoẻ người dân (*Việt Nam được xếp vào trong những quốc gia có mức độ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, nguồn nước cao; có số người sử dụng rượu bia, hút thuốc lá nhiều trên thế giới...*). Nhiều vấn đề đặt ra trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa được triển khai thực hiện, hoặc thực hiện chưa quyết liệt, chưa có kết quả, chưa rõ cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm, dẫn đến có những hạn chế kéo dài nhiều năm chưa giải quyết được. Đây là vấn đề phải thay đổi trong thời gian tới.

2. Về những định hướng trong thời gian tới

Trước yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển nhanh và bền vững. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân cần hướng đến mục tiêu xây dựng một nước **Việt Nam khoẻ mạnh**, mọi người dân đều được sống lâu, sống khoẻ, sống lành mạnh, sống hạnh phúc; nguồn nhân lực phải có đủ sức khoẻ về thể chất, tinh thần, trí tuệ và đạo đức để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm Đảng uỷ Bộ Y tế báo cáo, đồng thời cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

2.1. Về những vấn đề chung:

(1) Đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng phải tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân, *coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đặt sức khoẻ và công tác chăm sóc sức khoẻ lên vị trí chiến lược ưu tiên trong tất cả các chiến lược, chính sách phát triển.* Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong công tác này, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của ngành Y tế trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. *Xác định rõ trách nhiệm* và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm nguyên tắc một việc phải có người chịu trách nhiệm chính. *Ngành Y tế chịu trách nhiệm chính về tổng thể công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân,* bảo đảm đạt được mục tiêu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đã đề ra.

(2) Giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo Đảng uỷ Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo để tạo đột phá trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết này tương tự như Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết mới không thay thế các nghị quyết, chỉ thị, kết luận đã có, mà tập trung giải quyết những vấn đề mới, vấn đề lớn, những điểm nghẽn, nút thắt, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm cụ thể trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân; hoàn thành báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 5/2025, đồng thời Đảng uỷ Chính phủ phối hợp Đảng uỷ Quốc hội để chuẩn bị thể chế hoá ngay trong kỳ họp Quốc hội sắp tới cũng như chuẩn bị về tài chính, ngân sách.

2.2. Về định hướng một số chủ trương cụ thể thực hiện ngay

(1) Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương khẩn trương nghiên cứu, triển khai kiên toàn hệ thống tổ chức ngành Y tế từ Trung ương tới cơ sở phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với mô hình phân tầng kỹ thuật y tế rõ ràng, hiệu quả, bảo đảm tính kế thừa, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cấp chuyên môn.

Đặc biệt quan tâm củng cố, nâng cao năng lực y tế cơ sở, đây là tuyến y tế gần dân nhất, đóng vai trò "gác cửa" của hệ thống y tế, cần được củng cố toàn diện, bảo đảm chức năng chăm sóc sức khoẻ ban đầu, dự phòng, quản lý bệnh mãn tính, phát hiện sớm và điều trị ban đầu, khám sức khoẻ định kỳ, cập nhật sử dụng hồ sơ sức khoẻ điện tử... Hệ thống y tế cơ sở phải mạnh lên, đủ năng lực, đủ con người, đủ công nghệ, phải là nơi người dân đặt niềm tin. Chỉ như vậy mới có thể thực hiện được việc chăm sóc sức khoẻ toàn dân một cách bền vững, công bằng và hiệu quả.

(2) Thống nhất thực hiện chủ trương khám sức khoẻ định kỳ cho Nhân dân ít nhất mỗi năm một lần. Giao Đảng uỷ Bộ Y tế xây dựng Đề án cụ thể báo cáo Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất, những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Bộ Chính trị để chỉ đạo.

(3) Giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án với lộ trình từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn từ 2030 - 2035. Rà soát lại các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến chăm sóc sức khoẻ nhân dân để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới. Chỉ đạo Đảng uỷ Bộ Y tế khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, trình Quốc hội khoá XV thông qua (tại Kỳ họp thứ 10).

(4) Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân, sớm hoàn thành số sức khoẻ điện tử trên toàn quốc, triển khai bệnh án điện tử, kết nối đồng bộ dữ liệu sức khoẻ; chia sẻ, công nhận và sử dụng kết quả khám, điều trị giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, giữa các ngành, các cấp... Bộ Y tế nghiên cứu, đánh giá Đề án về mô hình cơ sở dữ liệu số tích hợp quá trình phát triển của từng cá nhân để triển khai thực hiện nếu phù hợp và hiệu quả.

(5) Giao Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng rà soát, bổ sung, nhấn mạnh các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV (thực hiện cùng với quá trình tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030).

(6) Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch tuyên truyền một cách kiên trì, bài bản, phổ cập lối sống có lợi cho sức khoẻ; xây dựng văn hoá sức khoẻ trong

nhân dân. Một xã hội khoẻ mạnh không thể chỉ trông chờ vào bác sĩ. Phòng bệnh phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Những yếu tố cơ bản của văn hoá lành mạnh đó là: Ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên, thể dục, thể thao, khám sức khoẻ định kỳ; nói không với rượu bia, thuốc lá, chất kích thích; chăm sóc sức khoẻ tinh thần, sống tích cực, yêu thương và chia sẻ... Đây chính là nền tảng cho một Việt Nam khoẻ mạnh hơn trong tương lai.

3. Về các kiến nghị, đề xuất của Đảng uỷ Bộ Y tế, đề nghị Đảng uỷ Quốc hội và Đảng uỷ Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư chỉ đạo giải quyết.

Văn phòng Trung ương Đảng xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các ban đảng, đảng uỷ, tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng,
- Văn phòng Tổng Bí thư,
- Các Đảng uỷ Bộ: Y tế, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC**



**VĂN PHÒNG
TRUNG
ƯƠNG ĐẢNG**
28-04-2025
16:15:51
+07:00

Lâm Thị Phương Thanh